



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลเมืองหล่มสักมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองหล่มสักจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายทวีสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เอกสารแนบท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. สำนักปลัดเทศบาล	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. สำนักปลัดเทศบาล (ต่อ)	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) งบดำเนินงาน (ต่อ) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (ต่อ) - โครงการสร้างความปรองดองของคนในท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนเงินที่โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนเงินที่โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๒. กองช่าง	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐ บาท		